

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ประกาศเปิดตัวโรงแรมอวานีในหัว หิน ผ่านการร่วมลงทุนกับบริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด



ไมเนอร์ โฮเทลส์ ประกาศเปิดตัวโรงแรมอวานีในหัวหิน ผ่านการร่วมลงทุนกับบริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด

กรุงเทพฯ 2 พฤศจิกายน 2560 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ประกาศการลงทุนในโรงแรมในอำเภอหัวหินร่วมกับบริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด โดยได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งมูลค่าการลงทุนจำนวน 765 ล้านบาท โดยโรงแรมซึ่งบริหารงานภายใต้ชื่อ อนันดา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ในปัจจุบัน จะมีการรีแบรนด์เป็น อวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ในวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2560 นี้

มร. ดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า “อวานี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศไทย และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รีสอร์ทชายทะเลแห่งนี้เพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของอวานีซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่า การร่วมมือกับบี แอนด์ จี พาร์ค ต่อไปในอนาคต จะช่วยให้รีสอร์ทแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง”

นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา ผู้อำนวยการ บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด กล่าวว่า “ไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านการบริหารโรงแรม และด้วยปรัชญาในการบริหารโรงแรมของแบรนด์อวานีที่ชัดเจนและทันสมัย เรามั่นใจว่า อวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ จะมีความโดดเด่นกว่าใครในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้” อวานี หัวหิน ตั้งอยู่ริมชายหาดชะอำอันสวยงาม ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 196 ห้อง แบ่งเป็นห้องแบบเสตนดาร์ด ห้องพูล วิลล่า และห้องสวีท พร้อมวิวสวน วิวสระน้ำ หรือวิวทะเล โดยห้องพูล วิลล่า ที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำหลัก จะมีประตูเปิดสู่สระว่ายน้ำได้โดยตรง

รีสอร์ทแห่งนี้ มีห้องอาหารจำนวน 2 ห้อง แจ๊สบาร์ อวานี สปา ซึ่งประกอบด้วยห้องทรีดีเมนต์ 9 ห้อง รวมห้องทรีดีเมนต์แบบฮัมมัม ห้องออกกำลังกายอวานี ฟิต คลับ อวานี คิส์ สำหรับเด็กที่มีทั้งพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง สระว่ายน้ำน้ำสไลด์ลากูน่าขนาดใหญ่ บาร์ริมน้ำ และห้องบอลรูมขนาด 900 ตารางเมตร ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในหัวหิน

ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย ห้องบอลรูมที่นี้จึงเหมาะสำหรับการจัดงานประชุมและงานเลี้ยง

โดยสามารถรองรับงานแบบโต๊ะจีนได้ถึง 500 ที่นั่ง หรือ 700 ที่นั่งสำหรับการจัดที่นั่งแบบโรงหนัง และยังสามารถแบ่งเป็นห้องเล็กได้ 5 ห้อง ตัวห้องบอลรูมถูกแยกออกมาอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมทางเข้าส่วนตัว ในขณะที่พื้นที่เอนกประสงค์หน้าห้องเชื่อมต่อกับส่วนต้อนรับของรีสอร์ทและพื้นที่สวนกลางแจ้งขนาดใหญ่

“ด้วยขนาดและศักยภาพของห้องบอลรูม อวานี หัวหิน จึงนับเป็นสถานที่จัดงานชั้นนำของเมืองไทย ทั้งงานประชุม งานแต่งงาน และงานเลี้ยงขนาดใหญ่” มร. ราชากาเรีย กล่าวเสริม

อวานี หัวหิน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง และอยู่ห่างจากสนามบินหัวหินประมาณ 10 นาที

เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่สมบูรณ์แบบ อวานี ได้ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดและทุกความต้องการของแขกผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทริปรูทกิจ หรือทริปครอบครัว การตกแต่งในแบบร่วมสมัย การบริการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ต่างช่วยให้ทุกการเข้าพัก ณ อวานี เป็นไปอย่างราบรื่น ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าประทับใจ